

THÔNG BÁO

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/6/2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Lao động - TB&XH, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Công an huyện.

I. Kết quả cụ thể

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân đã tiếp 12 trường hợp (trong đó có 01 trường hợp đông người gồm bà Trần Thị Thu và 04 công dân thường trú tại thôn 9, Cổ Đạm tiếp tục kiến nghị nội dung liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Phiên tiếp công dân đã giải thích, trả lời và kết luận đối với từng trường hợp như sau:

1. Ông Lê Văn Dương thường trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An phản ánh: *Ngày 17/01/2017, UBND huyện ban hành Văn bản số 04/KL-CTUBND kết luận về việc thẩm tra, xác minh nội dung kiến nghị của ông và nội dung kiến nghị của ông Phạm Đình Tiến liên quan đến đất đai của 02 hộ; tuy nhiên, từ đó đến nay chưa thấy UBND huyện tổ chức thực hiện các nội dung kết luận; ông không đồng tình với kết quả giải quyết của UBND huyện tại Văn bản nêu trên.*

Về việc này, do đã hết thời hiệu khiếu nại đối với Kết luận số 04/KL-CTUBND ngày 17/01/2017 nên việc ông phản đối kết quả giải quyết của UBND huyện tại Văn bản nêu trên là không có cơ sở xem xét. Theo đó, hiện nay Kết luận số 04/KL-CTUBND ngày 17/01/2017 của UBND huyện đã có hiệu lực pháp luật. Yêu cầu UBND thị trấn Xuân An, Phòng Tài nguyên - Môi trường và các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được UBND huyện giao tại Kết luận số 04/KL-CTUBND ngày 17/01/2017 đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hùng ở thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành tiếp tục yêu cầu giải quyết việc: *Gia đình ông có thửa đất nông nghiệp hiện nay không sản xuất được do ô nhiễm từ các trang trại chăn nuôi xung quanh và ngập úng*

vì bị ngăn dòng chảy; ông không nhất trí chuyển nhượng thửa đất nói trên cho chủ trang trại chăn nuôi với mức giá 10.000.000 đồng/500 m².

Về việc này, UBND huyện đã có nhiều văn bản giao, đôn đốc Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xem xét, tham mưu cho UBND huyện giải quyết, trả lời công dân theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Phòng Tài nguyên - Môi trường chưa có văn bản tham mưu nội dung trả lời công dân. Yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, tham mưu nội dung trả lời công dân trước ngày 15/7/2017.

3. Ông Phạm Văn Trinh thường trú tại xóm Hội Phú, xã Xuân Hội: *Tiếp tục đề nghị giải quyết dứt điểm việc gia đình ông bà có 06 sào ruộng ở Khâm Gò đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1996 nhưng khi đi đạc để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số diện tích trên chưa được lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, theo ông một phần diện tích đất của gia đình đã bị UBND xã lấy bán cho ông Trịnh Văn Quân để đào ao nuôi cá; ông không đồng ý với kết quả trả lời của UBND xã Xuân Hội tại Văn bản số 02/UBND-ĐT ngày 09/5/2017.*

Về việc này, tại Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/5/2017 (có Thông báo số 201/TB-UBND ngày 25/5/2017), UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xem xét, tham mưu cho UBND huyện giải quyết, trả lời công dân trước ngày 20/6/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND xã Xuân Hội tổ chức làm việc với hộ ông Phạm Văn Trinh để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm. Trường hợp không thống nhất được phương án thì căn cứ quy định của pháp luật tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời công dân trước ngày 15/7/2017.

4. Ông Dương Văn Kiệm và ông Lê Đỗ Nhuận thường trú tại thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải kiến nghị: *Các ông làm nghề lưới rừng, hoạt động chung trên bè cùng 07 lao động khác; vừa qua chủ bè đã được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển với mức 34.980.000 đồng/6 tháng, các lao động được bồi thường mức 17.460.000 đồng/người/6 tháng, trong khi lao động trên các bè khác được bồi thường mức 22.140.000 đồng/người/6 tháng. Theo các ông, việc áp giá như vậy là không đúng quy định và không đảm bảo công bằng giữa các đối tượng là lao động trên bè.*

Về việc này, do các ông làm nghề lưới rừng là nghề khai thác thủy sản có tính chất đơn giản nên được bồi thường mức 17.460.000 đồng/người/6 tháng, còn lao động trên các bè khác không phải làm nghề lưới rừng mà trực tiếp khai thác thủy sản trên biển, cửa sông, cửa biển nên được bồi thường mức 22.140.000 đồng/người/6 tháng là đảm bảo đúng quy định. Sau khi được Hội đồng tiếp công dân huyện giải thích, làm rõ, các ông đã hoàn toàn nhất trí.

5. Ông Trần Kim Quế thường trú tại xóm Hội Phú, xã Xuân Hội: *Tiếp tục đề nghị giải quyết đơn tố cáo của ông với các nội dung liên quan đến đất nông nghiệp và việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.*

Về việc này, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ vụ việc và kiểm tra, xem xét các nội dung mới phát sinh để tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật, trả lời ông và báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Bộ Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Đề nghị ông chờ kết quả.

6. Bà Nguyễn Thị Tị ở thôn Linh Trù, xã Xuân Liên: *Tiếp tục đề nghị xem xét, giải quyết cấp cho bà 01 lô đất để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống và có nơi thờ cúng chồng là Liệt sỹ.*

Về việc này, do trong đơn xin đất làm nhà ở (đề ngày 02/5/2017) của bà có đề cập đến vị trí đất hiện nay ông Trần Phi Long đang sử dụng nên ngày 19/6/2017, UBND xã Xuân Liên đã tổ chức làm việc với bà. Kết quả cuộc làm việc, UBND xã Xuân Liên khẳng định việc đòi lại đất cũ của bà là không có cơ sở giải quyết. Hiện nay, UBND xã đang thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để xem xét, giải quyết việc cấp đất ở cho bà. Yêu cầu UBND xã Xuân Liên tập trung giải quyết sớm, đảm bảo ổn định chỗ ở cho gia đình có công với cách mạng.

7. Các công dân: Trần Thị Thu, Dương Thị Loan, Nguyễn Thị Thúy, Dương Thị Nga, Hoàng Thị Tùng thường trú tại thôn 9, xã Cổ Đạm: *Tiếp tục đề nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đối với diện tích đất vườn ở hiện nay các hộ đang sử dụng tại thôn 9, xã Cổ Đạm đảm bảo công bằng với các hộ có đất cùng tuyến nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất; các hộ không đồng tình với kết quả giải quyết của UBND xã Cổ Đạm tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 07/4/2017,*

Về việc này, trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng Tài nguyên - Môi trường, yêu cầu UBND xã Cổ Đạm làm việc cụ thể với các hộ dân có đơn và kiểm tra, rà soát tổng thể các trường hợp có đất đang sử dụng tương tự như các hộ này nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án xử lý cụ thể gửi về Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND huyện chậm nhất ngày 26/6/2017.

Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường trên cơ sở báo cáo của UBND xã Cổ Đạm, nghiên cứu, xem xét, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật (trước ngày 30/6/2017).

8. Các công dân: Đinh Văn Linh, Trần Văn Thuyết, Nguyễn Quốc Cường đại diện cho một số hộ dân thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián: *Kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trần Đức Thăng ở vùng Lòng Bông để giải phóng mặt bằng lô đất hiện nay của gia đình đang nằm trên tuyến đường dân sinh nối từ Tỉnh lộ 547 vào sông Mỹ Dương tại thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián. Vừa qua, các hộ dân trong thôn có nguyện vọng đổ bê tông đoạn đường này nhưng không thực hiện được do việc đổi đất cho hộ ông Thăng chưa được giải quyết dứt điểm.*

Về việc này, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Cương Gián và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể, tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm.

9. Ông Trần Xuân Phong thường trú tại Thôn 10, xã Cổ Đàm phản ánh: *Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc làm việc ngày 13/4/2017, UBND xã Cổ Đàm (chủ trì là đồng chí Chủ tịch) đã tổ chức kiểm tra thực tế trên một số đoạn đường bê tông trong Thôn 10 để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn thư của công dân; tuy nhiên, theo ông cách thức kiểm tra của UBND xã không đảm bảo chính xác, khách quan, không làm rõ được nội dung liên quan số tiền 2.200.000 đồng trước đây ông Phan Văn Dực thanh toán mà không có người nhận.*

Về việc này, yêu cầu UBND xã Cổ Đàm báo cáo kết quả kiểm tra thực tế, gửi về Thanh tra huyện và UBND huyện trước ngày 27/6/2017. Giao Thanh tra huyện trên cơ sở báo cáo của UBND xã Cổ Đàm, nghiên cứu, xem xét, tham mưu cho UBND huyện xử lý theo quy định, hoàn thành trước ngày 05/7/2017.

10. Bà Nguyễn Thị Vinh thường trú tại thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành kiến nghị: *Vừa qua bà đã được kê khai, áp giá bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; sau khi có thông báo nhận tiền, bà đến gặp trưởng thôn để đề nghị ký xác nhận vào giấy nhận tiền cho bà nhưng không được giải quyết với lý do trước đó bà không đồng ý cam kết đóng góp vào quỹ thôn 40% số tiền bồi thường; do vậy, đến nay bà vẫn chưa nhận được tiền. Đề nghị giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho bà.*

Về việc này, chuyển đơn đến UBND xã Xuân Thành để kiểm tra, xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan trước ngày 10/7/2017. Giao Tổ công tác thuộc Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại do sự cố môi trường biển của huyện phụ trách xã Xuân Thành giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc địa phương trong quá trình thực hiện.

11. Ông Ngô Sỹ Lục thường trú tại Tổ dân phố 8A, thị trấn Xuân An tiếp tục kiến nghị: *Gia đình ông có diện tích đất nông nghiệp trước đây bị thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cầu Bến Thủy 2 nhưng sau đó do Dự án có điều chỉnh tuyến nên không sử dụng đến diện tích này; mặc dù gia đình chưa nhận tiền bồi thường nhưng đến nay cũng không được lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đề nghị kiểm tra, giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông.*

Về việc này, tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 10/3/2017 thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06/3/2017, UBND huyện đã giao Ban Giải phóng mặt bằng huyện kiểm tra, xem xét, tham mưu cho UBND huyện giải quyết, trả lời công dân trước ngày 10/4/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, xong trước ngày 30/6/2017.

12. Ông Nguyễn Thuyết thường trú tại thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên kiến nghị: Gia đình ông có Thửa đất số 101, tờ bản đồ số 02, Bản đồ 299, diện tích 850 m² tại thôn Xuân Áng (Thôn 7 cũ), xã Xuân Viên được cấp để sử dụng làm đất ở; ngày 18/02/1997 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 719055 theo loại đất vườn (cấp chung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Thửa đất ở số 621, Tờ bản đồ số 02, Bản đồ 299 - thửa đất do cha mẹ để lại và cùng với đất nông nghiệp ngoài đồng). Nay ông có nguyện vọng được chuyển toàn bộ diện tích 850 m² đất nói trên sang đất ở, đúng như mục đích được cấp ban đầu mà không mất tiền chuyển mục đích sử dụng đất, để chia cho các con xây dựng nhà ở.

Về việc này, hướng dẫn ông làm đơn và trực tiếp tại UBND xã Xuân Viên để được kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

II. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu

- Trưởng các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã liên quan tổ chức hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện. Kết quả giải quyết phải báo cáo Lãnh đạo UBND huyện; báo cáo (hoặc thông báo) cho Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định để tổng hợp, theo dõi (nhất là các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan các kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài của công dân đã được Ban Tiếp công dân huyện đôn đốc nhiều lần).

- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách tiếp dân tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện theo quy định (theo Thông báo số 19/TB-UBND-VP ngày 30/3/2012 của UBND huyện) và nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan để cùng lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/6/2017, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
 - Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh (b/c);
 - TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - Các thành phần tham gia TCD định kỳ;
 - Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy;
 - Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện;
 - UBND các xã (có công dân được tiếp);
 - Lưu: VT, TCD;
- Gửi: + Bản ĐT: Các thành phần nhận VB qua I-O;
+ VB giấy: Các thành phần còn lại.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hà Chu Lệ